

วิทย์ในราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ความเร่งด่วน

ชั้นความลับ -

จาก พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร.ปรท.ผบ.ตร.

ถึง ผู้รับปฏิบัติ ผบ.ช.น. ภ.๑-๙ ศชต. ก. และ ศทก.

ผู้รับทราบ ผบ.ตร.

รอง ผบ.ตร. ที่ปรึกษา และผู้ช่วย ผบ.ตร.ในสายงาน ปป.

ที่ ๐๐๐๗.๒๒/๙๑๓

วันที่ ๑๖

มีนาคม ๒๕๖๐

๑. อ้างถึง

หนังสือ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ที่ ยธ ๐๖๑๐๘/๑๓๘ ลง ๒ มี.ค.๖๐ ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการประสานกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามคำสั่ง หน.คสช. ที่ ๒๒/๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ในวันจันทร์ที่ ๖ มี.ค.๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ผลการประชุมมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) พิกัดที่ตั้งของสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ร้านจำหน่ายสุรา หรือร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

๒. ตามข้อ ๑ คณะกรรมการอำนวยการฯ ได้กำหนดให้มีการจัดทำระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ซึ่งในส่วนของ ตร. จะต้องให้ข้อมูลจุดพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานบริการในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ จำนวน ๔๓๕ แห่ง เพื่อจัดทำเป็นภาพรวมของทั้งประเทศและเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว บุคคลทั่วไปสามารถแจ้งข้อมูลหรือข้อร้องเรียนเข้ามาในระบบดังกล่าวได้และยังสามารถถ่ายภาพประกอบการแจ้งข้อมูลหรือร้องเรียน ซึ่งจะไปแสดงต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อไปดำเนินการในอำนาจหน้าที่ต่อไป ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับคำสั่ง หน.คสช. ที่ ๒๒/๒๕๕๘ และคำสั่ง หน.คสช. ที่ ๔๖/๒๕๕๙ ในส่วนของ ตร. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้หน่วยดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ ให้ บช.น. ตรวจสอบพิกัดสถานบริการในเขตพื้นที่รับผิดชอบแล้วแจ้งข้อมูลไปยัง ศทก. เพื่อส่งต่อไปยังคณะกรรมการอำนวยการฯ

๒.๒ ทุกหน่วยประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการสถานบริการ สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ร้านจำหน่ายสุรา และร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทราบว่าในอนาคตจะมีระบบเทคโนโลยีหรือแอปพลิเคชันในโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smartphone) สามารถแจ้งข้อมูลหรือการร้องเรียนเข้ามาในระบบเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการได้ทันที ขอให้ผู้ประกอบการดำเนินการกิจการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดอย่างจริงจัง

จึงแจ้งมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

พล.ต.อ.

(เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน)

รอง ผบ.ตร.ปรท.ผบ.ตร.